

การสัมมนา หัวข้อ Customs 2019: The Next to Beyond ภายใต้โครงการพันธมิตร ศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ และ การศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร ทางบก และการล่องเรือศึกษาดูงานลุ่มแม่น้ำโขง

กรมศุลกากร จัดสัมมนา “Customs 2019: The Next to Beyond” ขยายโครงการพันธมิตร
ศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค ในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ นางชลิตา พันธุ์กระวี รองอธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Customs 2019 : The Next to Beyond” ภายใต้โครงการ
พันธมิตรศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ โดยการสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

๑. การบริการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ซึ่งเป็นการพัฒนาการ
บริการรับชำระเงินเพื่อลดการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตาม
นโยบาย Thailand 4.0
๒. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำของเข้าทางบกหลายเที่ยวยานพาหนะและตรวจ
ปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly)
๓. ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System : ACTS)
๔. ระบบ National Single Window (NSW)

พร้อมทั้งแถลงข่าวเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำของเข้าทางบกหลายเที่ยว
ยานพาหนะและตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การดำเนินพิธีการ
ศุลกากร และบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ ผู้ประกอบการที่คอย
สนับสนุนการทำงานร่วมกัน ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ เลขานุการ
กรม กล่าวรายงานและนำคณะวิทยากรบรรยาย ในการนี้ นายรัช พงษ์พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ภาคที่ ๓ นายพงษ์ศักดิ์ ณะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม
สยามไทร แองเกิ้ล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

นอกจากนี้คณะทำงานย่อยพันธมิตรศุลกากร (Account Officer) ได้ศึกษาดูงานการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรทางบก ณ ด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมศึกษาเทคโนโลยีเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ ซึ่งมีเครื่องเดียว
ในประเทศไทยใช้สำหรับตรวจสอบหีบห่อต่างๆ พร้อมยังได้ศึกษาเครื่องเอ็กซเรย์ร่างกายมนุษย์ (Body X-ray)
สำหรับตรวจสอบผู้ต้องสงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายลักลอบนำเข้าโดยซุกซ่อนในร่างกาย ซึ่งถือเป็นภารกิจ
ในการปกป้องสังคมของกรมศุลกากร ทั้งนี้คณะทำงานย่อยฯ ได้ล่องเรือศึกษาลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีเจ้าหน้าที่
จากด่านศุลกากรเชียงแสนบรรยายให้ความรู้ภาพรวมของการค้าบริเวณลุ่มน้ำโขง สภาพเศรษฐกิจของ
สามประเทศคือ ไทย ลาว พม่า และท่าเรือในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งทำให้คณะทำงานย่อยฯ ได้ความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกพันธมิตรศุลกากรจำนวนหนึ่ง
ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรผ่านลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะทำให้ คณะทำงานย่อยฯ มองเห็นภาพรวมและสามารถ
นำปัญหาวิเคราะห์ ประสานงานแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



